



NEWSLETTER

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมการแพทย์ ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ



วันที่ 7 มกราคม 2565 - รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมाल กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พญาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ กับ กรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี) นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ชุมพจน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พญาฯ และคณะผู้บริหารของกรมการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทั้งกรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้หารือร่วมกันในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ โดยเป็นแผนระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสให้คนไทย ได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และเข้าถึง การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แม่นยำ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ พัฒนาด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและการแพทย์แม่นยำ เพื่อต่อยอดในงานด้านบริการเกี่ยวกับการแพทย์แม่นยำให้กับประชาชน ภายใต้ความร่วมมือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนระบบการแพทย์ครบวงจรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (EECcmd)ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พญาฯ ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ในขณะนี้



NEWSLETTER

ฝ่ายบริหารศูนย์แพทย์ฯ รับมอบรถตู้ จากฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของศูนย์การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ฯ (EECcmd)



รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทิระภักธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการส่งมอบรถตู้ของกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ให้กองบริหารศูนย์แพทย์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของศูนย์การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ฯ (EECcmd) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงศ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารศูนย์แพทย์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการที่ยังใช้งานได้จากฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ และจากฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ฝ่ายละ 1 คัน เพื่อมาใช้ประโยชน์ในงานของศูนย์การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ฯ (EECcmd) โดยจะปรับเป็นรถพยาบาลอัจฉริยะ เป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เชื่อมบุคคล ชุมชน สถานพยาบาล โรงพยาบาล (Digital health) ในระบบบริการ Service Hub & Learning Resource ตามเป้าหมาย Innopolis Campus ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ฯ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Future Workplace ต่อไป โดยคาดว่าต้นแบบการพัฒนาพยาบาลอัจฉริยะในระยะแรกนี้ จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565

ต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชน สำนักงาน EEC



วันที่ 13 มกราคม 2565-- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์แพทย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ EECmd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ฯ